

Số: /BC-UBND

Ngọc Lặc, ngày tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn huyện gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 19), HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 19), HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả thực hiện như sau:

I. VỀ KINH TẾ

1. Về quản lý và sử dụng đất đai

* **Kiến nghị số 01 (xã Cao Thịnh):** Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, cử tri đề nghị UBND huyện quan tâm đơn đốc giải quyết kịp thời việc cấp GCNQSD đất cho Nhân dân.

Giải quyết: Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Cao Thịnh năm 2024 là 107, tính đến ngày 25/10/2024 đã có 105 hồ sơ chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường; trong đó: Số hồ sơ phải trả lại là 32, số hồ sơ đang thẩm tra 61, số hồ sơ đã ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận là 12 (trong đó có 5 trường hợp đã ký giấy chứng nhận).

* **Kiến nghị số 02 (xã Lam Sơn):** Cử tri phản ánh các hộ dọc tuyến đường trung hạn đi qua thôn Minh Thủy, xã Lam Sơn đã hiến đất để mở rộng đường nhưng chưa được hướng dẫn cấp đổi lại bìa cho các hộ. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban cấp đổi lại bìa cho hộ dân bị ảnh hưởng trên tuyến đường này.

Giải quyết: Đề nghị UBND xã Lam Sơn, tổng hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng thu hồi đất, chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường để gửi Chi Nhánh VPĐK đất đai huyện Ngọc Lặc chỉnh lý giấy chứng nhận cho Nhân dân. Trường hợp các hộ có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận sau khi thu hồi đất, đề nghị UBND xã Lam Sơn hướng dẫn các hộ liên hệ Chi nhánh VPĐK đất đai để được đo đạc lại và cấp lại giấy chứng nhận theo quy định.

*** Kiến nghị số 03 (xã Minh Tiến):** Hiện nay thôn Thành Phong, xã Minh Tiến có 07 hộ đang ở trong khu vực đất đã giải phóng của Tập Đoàn Xuân Thiện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo nhà thầu tư vấn thiết kế sớm có đất đấu giá để các hộ mua làm nhà ở chuyển ra khỏi khu vực đất mà Tập Đoàn Xuân Thiện đã thu hồi.

Giải quyết: UBND huyện đã xin ý kiến Sở Xây dựng về nhiệm vụ quy hoạch dự án Khu dân cư thôn Thành Phong, xã Minh Tiến tại Công văn số 2115/UBND-KTHT ngày 24/7/2024 làm cơ sở để phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trước khi thực hiện thủ tục thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

*** Kiến nghị số 04 (xã Minh Tiến):** Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo Công ty Xuân Thiện phối hợp với văn phòng đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ huyện cấp đổi, cấp lại, giấy chứng nhận QSDĐ cho 11 hộ ở thôn Thành Phong, Minh Thành, Tiến Sơn do Công ty đã thu hồi một phần diện tích đất của các hộ nhưng đến nay chưa được cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ số diện tích đất còn lại.

Giải quyết: Dự án Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1 tại xã Minh Tiến phải thực hiện thu hồi và cấp lại 267 giấy chứng nhận, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Chi nhánh VPĐK đất đai tham mưu cho UBND huyện cấp lại xong 267 giấy chứng nhận trong dự án để Công ty thực hiện thủ tục thuê đất. Hiện nay còn 11 hộ chỉ bị ảnh hưởng một phần diện tích trong dự án, phần diện tích còn lại nằm ngoài dự án. Trong quá trình thực hiện thủ tục thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận cho các hộ vẫn chưa cấp hết số thửa đất trên giấy chứng nhận do chưa thực hiện trích đo. Vì vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND huyện có văn bản đề nghị Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa phối hợp với Chi nhánh VPĐK đất đai huyện, UBND xã Minh Tiến lập danh sách các hộ cụ thể, nộp hồ sơ và giấy chứng nhận để thực hiện cấp đổi cho các hộ.

*** Kiến nghị số 05 (xã Ngọc Trung, Ngọc Sơn):** Hiện nay tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất chậm. Đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo việc đẩy nhanh việc cấp bìa đất ở lần đầu cho Nhân dân.

Giải quyết:

- Xã Ngọc Trung: Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận năm 2024 là 25, đến ngày 25/10/2024 đã có 20 hồ sơ chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường, trong đó: Số hồ sơ phải trả lại là 3, số hồ sơ đang thẩm tra 7, số hồ sơ đã ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận là 10 (trong đó có 6 trường hợp đã ký giấy chứng nhận).

- Xã Ngọc Sơn: Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận năm 2024, đã trích đo là 130, đã trả kết quả trích đo 59, đã họp xét 42, đã nộp hồ sơ về huyện 01 và đã được cấp GCN; số hồ sơ đang trong thời gian niêm yết công khai là 39.

*** Kiến nghị số 06 (xã Thuý Sơn):** *Cử tri đề nghị UBND huyện có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSDĐ cho bà con Nhân dân sau dồn điền, đổi thửa. Hiện nay trên địa bàn xã còn 216 hồ sơ chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.*

Giải quyết: Hiện nay, việc thực hiện đo đạc lại bản đồ địa chính sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn toàn huyện chưa được thực hiện. Các thửa đất thực hiện dồn điền đổi thửa trước đây không được đo đạc bằng máy móc hiện đại, vì vậy, thửa đất trên giấy chứng nhận không thể hiện kích thước cạnh, diện tích, hình thể thửa đất không đúng so với hiện trạng sử dụng đất. Vì vậy đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thửa đề nghị UBND xã hướng dẫn hộ lập hồ sơ để trích đo lại thửa đất và thực hiện cấp lại giấy chứng nhận theo quy định.

*** Kiến nghị số 07 (xã Minh Sơn):** *Hiện nay xã Minh Sơn có 122 thửa đất của các hộ dân đang sinh sống và làm nhà trên phạm vi đất trùng lấn của Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc trước đây, nay là của Viện Nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị huyện có giải pháp để các hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội.*

Giải quyết: Thực hiện Thông báo số 220/TB-UBND ngày 04/9/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tại hội nghị nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tranh chấp, lấn chiếm, xâm canh, chuyển mục đích, cho thuê, cho mượn đất không đúng quy định của pháp luật tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty nông lâm nghiệp. UBND huyện đã thực hiện rà soát, kiểm tra thực địa và hồ sơ có liên quan và báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 646/BC-UBND ngày 29/10/2021. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND huyện đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh thu hồi diện tích đất nêu trên của Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Viện Nông nghiệp Thanh Hóa bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

*** Kiến nghị số 08 (xã Phùng Minh):** *Cử tri tiếp tục kiến nghị đến Văn phòng đăng ký đất đai, UBND huyện tiếp tục quan tâm đến việc cấp GCN QSDĐ cho bà con Nhân dân do tiến độ cấp giấy rất chậm.*

Giải quyết: Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận năm 2024 xã Phùng Minh là 68, đến ngày 25/10/2024 đã có 7 hồ sơ chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi

trường, trong đó số hồ sơ đang thẩm tra là 7 hồ sơ. Đề nghị Chủ tịch UBND xã Phùng Minh chỉ đạo công chức chuyên môn khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ nộp về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của huyện để thẩm định.

*** Kiến nghị số 09 (xã Phùng Minh):** *Cử tri tiếp tục kiến nghị về việc: Xã Phùng Minh có 33 hộ dân đã có quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2020 trở về trước, năm 2023 đã tiến hành trích đo lại theo ý kiến của Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Lặc (đã được trích đo 33 hộ, trong đó có 18 hộ đã nộp tiền trích đo theo quy định) nhưng đến nay vẫn chưa được làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu. Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai, UBND huyện trả lời về vấn đề trên.*

Giải quyết: Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận hiện đang lưu trữ tại Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngọc Lặc, xác định tình trạng hồ sơ của 49 trường hợp trên như sau:

- Tổng số hộ gia đình, cá nhân theo báo cáo của UBND xã Phùng Minh sau khi rà soát là 48 hộ gia đình, cá nhân tương ứng với 50 thửa đất, trong đó:

+ Có 17 hộ tương ứng với 17 thửa đất đã được in giấy chứng nhận nhưng không tìm thấy Quyết định và hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

+ Có 31 hộ tương ứng với 33 thửa đất đã được in giấy chứng nhận, có Quyết định và hồ sơ cấp giấy chứng nhận (gồm: 11 thửa đất cấp theo Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 27/12/2013, 08 thửa đất cấp theo Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 05/7/2016, 09 thửa đất cấp theo Quyết định số 8125/QĐ-UBND ngày 26/12/2016, 04 thửa đất cấp theo Quyết định số 8126/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 và 01 thửa đất cấp theo Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 15/7/2020).

+ Có 03 hộ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (02 hộ nộp tiền năm 2021 và 01 hộ nộp tiền năm 2022), 45 hộ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

+ Có 11 thửa đất thuộc Quyết định cấp giấy chứng nhận năm 2013 thời điểm áp dụng Luật Đất đai năm 2003 và 22 thửa đất cấp giấy chứng nhận năm 2016, 2020 thời điểm áp dụng Luật Đất đai năm 2013. Có 17 thửa đất không xác định được thời điểm cấp giấy chứng nhận do không tìm thấy hồ sơ.

- Kết quả trích đo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Lặc đối với 33 thửa đất thuộc các trường hợp nêu trên: Ranh giới, diện tích thửa đất đều thay đổi so với Quyết định cấp giấy chứng nhận.

- Đề nghị UBND xã Phùng Minh cung cấp hồ sơ từng trường hợp cụ thể để phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện xem xét giải quyết.

*** Kiến nghị số 10 (thị trấn Ngọc Lặc):** Cử tri thị trấn tiếp tục đề nghị UBND huyện đầu mối, phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền đơn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại mặt bằng khu xen cư Cầu Ngòn (khu phố Lê Duẩn), mặt bằng khu dân cư Cầu Trắng - Cầu Tàng (khu phố Lê Lai).

Giải quyết:

- Về cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc mặt bằng khu dân cư Cầu Trắng - Cầu Tàng tại phố Lê Lai:

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại văn bản số 4485/UBND-NN ngày 25/8/2010 và giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu, đàm phán ký kết hợp đồng, giám sát việc thực hiện hợp đồng của Chủ đầu tư tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 01/3/2011. Tổng số lô theo quy hoạch là 147 lô đất, trong đó đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định cấp giấy chứng nhận tổng cho 77 lô đất (02 lô đất có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ tài chính đã được UBND huyện cấp giấy CNQSD đất, còn lại 75 lô đất đã thu xong tiền sử dụng đất do Chi Cục thuế Ngọc Lặc triển khai thu nhưng không có hóa đơn GTGT do Công ty Việt Hưng đang bị cơ quan Thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế, dừng sử dụng hoá đơn, nên đến nay vẫn chưa cấp được Giấy chứng nhận QSD đất); 70 lô đất còn lại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Việt Hưng đã nộp đầy đủ số tiền vào ngày 07/5/2021, nhưng do chưa được nghiệm thu và quyết toán các hạng mục đầu tư hạ tầng nên chưa đảm bảo điều kiện để cấp giấy chứng nhận tổng.

Việc chậm trễ trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tại văn bản số 6781/UBND-KSTTHCNC ngày 20/5/2021, trên cơ sở báo cáo số 763/BC-TTTH ngày 11/5/2021 của Thanh tra tỉnh. Trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục công trình, nhận thấy thực tế trong quá trình thi công công trình hạ tầng kỹ thuật của chủ đầu tư và các công trình nhà ở của các hộ dân đã có sự sai khác so với hồ sơ quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, do đó Sở Xây dựng Thanh Hoá đã có Công văn số 925/SXD-QLN ngày 15/02/2022 báo cáo UBND tỉnh và được thống nhất cho điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại Công văn số 2378/UBND-KTTC ngày 23/02/2022 làm cơ sở nghiệm thu các hạng mục hạ tầng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Với nhiệm vụ được giao phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Việt Hưng thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án, UBND huyện đã nhiều lần đơn đốc Công ty tại các Công văn số 743/UBND-

KTHT ngày 07/4/2022; số 1151/UBND-KTHT ngày 02/6/2022; số 1389/UBND-KTHT ngày 30/6/2022 và báo cáo Sở Xây dựng có phương án xử lý tại Công văn số 1606/UBND-KTHT ngày 30/6/2022. Trong thời gian tới, UBND huyện phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 và các hồ sơ có liên quan để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định.

- Về cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc Mặt bằng khu xen cư Cầu Ngòn tại phố Lê Duẩn:

Tổng số lô theo quy hoạch là 88 lô đất, diện tích quy hoạch là 12.346,6m², diện tích chia lô đất ở là 9.715,6m², đất hạ tầng là 2.631m². Đơn vị trúng thầu thực hiện dự án là: Công ty TNHH xây dựng Thanh Ngọc.

Dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đã được UBND huyện phê duyệt quyết toán tại quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 và ghi thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ghi chi tiền đầu tư hạ tầng được trừ vào tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 5141/QĐ-UBND ngày 29/10/2019. Công ty TNHH xây dựng Thanh Ngọc đã nộp đầy đủ số tiền sử dụng đất theo quy định vào tháng 3 năm 2020, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ tổng để làm cơ sở cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân đã mua đất thuộc dự án. Hiện nay, Công ty TNHH xây dựng Thanh Ngọc đang hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định hiện hành của pháp luật để trình Sở, ngành cấp tỉnh thẩm định, báo cáo UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ tổng cho dự án và thực hiện việc chuyển nhượng cho các hộ gia đình cá nhân.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ tại dự án này, UBND huyện đã đôn đốc Công ty TNHH xây dựng Thanh Ngọc khẩn trương hoàn thành hồ sơ, trình Sở, ngành cấp tỉnh tại Công văn số 1789/UBND-KTHT ngày 12/7/2023, trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục sát sao trong việc đôn đốc và phối hợp với Công ty để hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất theo quy định.

*** Kiến nghị số 11 (xã Phùng Giáo):** Đề nghị UBND huyện, Văn phòng đăng kí đất đai quan tâm đến công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho Nhân dân do tiến độ chậm.

Giải quyết: Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận năm 2024 xã Phùng Giáo là 127, đến ngày 25/10/2024 đã có 48 hồ sơ chuyển đến phòng Tài nguyên và Môi trường, trong đó: Số hồ sơ đang thẩm tra là 18 hồ sơ, số hồ sơ đã ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận là 30 (đã ký giấy chứng nhận là 30). Đề nghị Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo chỉ đạo công chức chuyên môn khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ nộp về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của huyện để thẩm định.

4. Về thủy lợi

*** Kiến nghị số 12 (xã Cao Ngọc):** Cử tri đề nghị UBND huyện quan tâm tu sửa hệ thống các mương, hồ đập để đảm bảo tưới tiêu cho nông nghiệp gồm: nạo vét cải tạo Đập Bai Sóng; tu sửa tràn nước Hồ Bai Đa đã xuống cấp trầm trọng; đề nghị đầu tư kéo dài thêm tuyến mương khoảng 300m nối từ Mương Ngọc Mùn đi Đống Ty.

Giải quyết:

- **Đập Bai Sóng:** Là đập dâng, có nguồn cung cấp nước từ hệ thống các công trình thượng nguồn như Bai Đa, Bai Tổ, Ngọc Mùn. UBND huyện đã giao cho Ban quản lý (BQL) khai thác công trình thủy lợi huyện Ngọc Lặc là đơn vị trực tiếp quản lý và các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình làm cơ sở báo cáo đề xuất UBND huyện về kế hoạch thực hiện khắc phục và tu sửa, nâng cấp công trình khi bố trí được nguồn vốn.

- **Tràn xả lũ hồ Bai Đa:** UBND huyện đã giao cho BQL khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát, đánh giá hồ Bai Đa làm cơ sở báo cáo đề xuất UBND huyện kế hoạch thực hiện khắc phục và tu sửa, nâng cấp công trình khi bố trí được nguồn vốn. Sau kiểm tra tràn xả lũ hiện nay vẫn đảm bảo được nhiệm vụ tiêu, thoát nước an toàn đập. Hiện tại hồ Bai Đa đang còn thời hạn giao thầu tận dụng mặt nước giữa UBND xã Cao Ngọc và hộ dân nhận thầu nên chưa giao lại cho BQL khai thác công trình thủy lợi huyện. Nên việc đăng cảnh trước tràn làm tích rác, giảm khả năng thoát tràn gây mất an toàn cho đập và tràn chưa phát huy được công năng vào mùa mưa. UBND huyện yêu cầu UBND xã Cao Ngọc nhanh chóng thanh lý hợp đồng giao thầu mặt nước và bàn giao lại cho Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 645/UBND-NN&PTNT ngày 24/7/2017; Công văn nhắc lại số 1050/UBND-NN&PTNT ngày 22/6/2020 về việc quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

- **Mương Ngọc Mùn:** Được đầu tư năm 2020 các hạng mục đầu mối và 50m kênh; năm 2023 đầu tư nâng cấp 232m kênh. UBND huyện đã giao cho BQL khai thác công trình thủy lợi huyện Ngọc Lặc là đơn vị trực tiếp quản lý vận hành. Rà soát, đánh giá lại để có cơ sở báo cáo đề xuất UBND huyện và giao các phòng chuyên môn phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện khắc phục tu sửa, nâng cấp công trình và đầu tư kéo dài tuyến kênh khi bố trí được nguồn vốn.

*** Kiến nghị số 13 (xã Đông Thịnh):** Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng tuyến mương từ Bai Đu đi Mốc Dụm (có chiều dài khoảng 250m) và sửa chữa tuyến mương cũ từ đập Bai Đu đi Bần Láo do bị hư hỏng và rò rỉ. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư để Nhân dân đảm bảo tưới tiêu.

Giải quyết: UBND huyện đã giao cho BQL khai thác công trình thủy lợi huyện Ngọc Lặc rà soát, đánh giá, làm cơ sở báo cáo đề xuất UBND huyện và giao các phòng chuyên môn phối hợp lên kế hoạch thực hiện khi bố trí được nguồn vốn.

** **Kiến nghị số 14 (xã Đồng Thịnh):** Hiện nay đập Bai Đu đã làm xong, nhưng mưa lớn nước dâng cao đã làm sạt lở đất phía thượng nguồn và sạt lở khoảng 20m lề đường đi lên đập Bai Đu. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền có phương án tu sửa kịp thời.*

Giải quyết: Năm 2020 đã đầu tư 270m kênh đập Bai Đu; năm 2023 đầu tư dự án cải tạo các hạng mục đầu mối và làm mới 530m kênh, tu sửa 228m kênh (hiện nay dự án đã thi công xong nhưng chưa được các nhà thầu bàn giao đưa vào sử dụng). Sự cố sạt lở mà UBND xã có ý kiến, UBND huyện đã giao BQL dự án đầu tư xây dựng huyện là đơn vị thực hiện trực tiếp quản lý dự án cùng đơn vị nhà thầu thi công khắc phục và làm theo quy trình của dự án theo quy định trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

** **Kiến nghị số 15 (xã Phùng Giáo):** Cử tri tiếp tục đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng đập Bai Bằng để đảm bảo nước tưới tiêu cho hơn 32,4ha đất nông nghiệp tại các thôn Bằng, Hợp Thành.*

Giải quyết: UBND huyện đã giao cho BQL khai thác công trình thủy lợi huyện tham mưu khảo sát đề xuất nâng cấp, sửa chữa đập Bai Bằng. Để thực hiện được phải có nguồn kinh phí lớn, UBND huyện đã báo cáo đề xuất xin nguồn vốn với cấp tỉnh nhưng chưa được sự chấp thuận. Trong thời gian tới BQL khai thác công trình Thủy lợi huyện phối hợp cùng các phòng liên quan tham mưu cho UBND huyện Ngọc Lặc tiếp tục đề xuất.

** **Kiến nghị số 16 (xã Quang Trung):** Hiện nay đường vào ao Vong do mưa to đã sạt lở bờ, lấp lòng ao. Đề nghị huyện quan tâm nâng cấp và cải tạo lại để thuận tiện trong việc đi lại và đảm bảo chứa nước tưới phục vụ sản xuất của Nhân dân.*

Giải quyết: UBND huyện giao BQL khai thác công trình thủy lợi huyện sau khi kết thúc mùa mưa, bão năm 2024. Rà soát hiện trạng xuống cấp của công trình, đánh giá và đưa ra kế hoạch để đầu tư tu sửa khi bố trí được nguồn vốn. Đồng thời đề nghị UBND xã Quang Trung xây dựng kế hoạch vận động Nhân dân khẩn trương khắc phục khu vực đường bị sạt lở, nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất.

3. Về đầu tư, xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông

*** Kiến nghị số 17 (xã Cao Thịnh):** Hiện nay trên địa bàn xã Cao Thịnh có cầu tạm bắc từ làng 61 đi làng Lim Còm đã xuống cấp, gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, nước lũ chảy xiết thì người dân phải tháo dỡ cầu gây nhiều nguy hiểm, cản trở cho việc đi lại hàng ngày của bà con Nhân dân và các cháu đi học. Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm xem xét đầu tư nâng cấp, hoặc đề nghị cấp trên xây dựng cây cầu vững chắc để đảm bảo an toàn và sinh hoạt của người dân.

Giải quyết: UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn lực, chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư; UBND huyện tiếp tục đấu mối với các cấp để xin hỗ trợ kinh phí đầu tư. Trước mắt, đề nghị UBND xã cắm biển cảnh báo, biển chỉ dẫn cho người và phương tiện lưu thông an toàn; để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ yêu cầu các xã tổ chức phân luồng giao thông, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu, tràn khi nước lũ dâng cao.

*** Kiến nghị số 18 (xã Minh Tiến, Lam Sơn):** Tuyến đường từ thôn 9, xã Lam Sơn đi thôn Minh Cơ, xã Minh Tiến hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều ổ voi, ổ trâu đọng nước gây khó khăn cho việc đi lại của Nhân dân và học sinh. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm bố trí nguồn kinh phí đầu tư tuyến đường này.

Giải quyết: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân các xã Minh Tiến, Lam Sơn. UBND huyện Ngọc Lặc đã thực hiện đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ Trung tâm xã Lam Sơn đi xã Minh Tiến tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 13/3/2024; đến nay, dự án đã khởi công xây dựng.

***Các kiến nghị số 19; 20; 27; 32; 34 cụ thể:**

- **Kiến nghị số 19 (xã Mỹ Tân):** Đề nghị huyện đầu tư nâng cấp tuyến đường từ thôn Vải đi thôn Hạ Mỹ hiện nay là đường đất với chiều dài 2km, gây nhiều khó khăn trong việc phát triển sản xuất và đi lại của Nhân dân.

- **Kiến nghị số 20 (xã Cao Ngọc):** Đề nghị UBND huyện đầu tư nâng cấp đường từ làng Chù đi thôn Xam do đã xuống cấp nghiêm trọng.

- **Kiến nghị số 27 (xã Phùng Minh):** Cử tri tiếp tục đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc quan tâm hỗ trợ nâng cấp tuyến đường giao thông khu trung tâm UBND xã dài khoảng 1,5km và thôn Minh Lãi đi làng Mui dài khoảng 1,2km các tuyến đường này được làm từ năm 2004 đến nay đã xuống cấp rất khó khăn cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại của Nhân dân.

- **Kiến nghị số 32 (xã Thạch Lập):** Trục đường chính xã Thạch Lập được xây dựng năm 2016 đến năm 2020, nhưng đến nay nhiều đoạn đã hư hỏng. Đề nghị UBND huyện quan tâm và có hướng khắc phục.

- **Kiến nghị số 34 (xã Thuý Sơn):** Đoạn đường tỉnh lộ đi qua thôn Giang Sơn đã xuống cấp, có nhiều ổ trâu, ổ gà mùa mưa đọng nước. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch cải tạo để giao thông đi lại được thuận tiện hơn.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân các xã: Cao Ngọc, Mỹ Tân, Phùng Minh, Thạch Lập, Thuý Sơn về cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông là rất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần bảo đảm trật tự ATGT cho người dân; UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn lực, chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư; UBND huyện tiếp tục đấu mối với các cấp để xin hỗ trợ kinh phí đầu tư. Trước mắt, đề nghị UBND các xã huy động và lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng tại các tuyến đường trên; vận động Nhân dân thường xuyên tổ chức trám lấp ổ gà, tháo nước đọng trên mặt đường trong mùa mưa lũ, bảo đảm giao thông thuận lợi cho giao thương hàng hoá và Nhân dân đi lại. Bên cạnh đó, đề nghị UBND các xã thực hiện vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, nâng cấp đường khi có nguồn vốn đầu tư.

* **Kiến nghị số 21 (xã Ngọc Liên):** Cử tri phản ánh: Hiện nay tuyến đường trung hạn từ xã Quang Trung đi xã Ngọc Liên, các đoạn từ thôn 1 đến thôn 8, xã Ngọc Liên đã thi công nhưng đang còn hẹp hơn so với vị trí trích đo, cấm mốc (Cấm mốc bên trong nhưng lại thi công bên ngoài). Một số cống thoát nước trên trục đường này đã có sẵn nhưng không nằm trong danh mục được gia cố và nâng cấp. Đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết.

Giải quyết: Tuyến đường trên thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung - Ngọc Liên - Ngọc Sơn - Ngọc Trung - Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Căn cứ điểm a, mục 2.1, phần 2 Quyết định số 592/1999/QĐ-BGTVT ngày 12/3/1999 của Bộ Giao thông vận tải ban hành những quy định về kỹ thuật, trình tự khi tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông:

“2/ Cấm mốc chỉ giới GPMB: Cọc mốc cấm giới hạn phạm vi cần giải toả mặt bằng để thi công dự án gọi là cọc chỉ giới GPMB. Cọc chỉ giới GPMB được cắm kể từ chân taluy nền đường đắp, đỉnh taluy nền đường đào hay mép ngoài cùng của các công trình khác, theo thiết kế, ra mỗi bên là:

2.1/ Công trình đi qua khu đông dân cư (khu các hộ dân lập thành dãy nhưng không phải là thị trấn, thị xã): Tối thiểu là 1,5 m.

a/ 1,5 m - 3m đối với đường.”

Như vậy, phạm vi thi công công trình hẹp hơn so với vị trí trích đo, cấm mốc GPMB; trong một số trường hợp địa hình, địa chất thuận lợi, đơn vị thi công không nhất thiết phải thi công đến vị trí cấm mốc GPMB để thực hiện dự án mà vẫn thi công đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

- Đối với một số công thoát nước trên trục đường đã có sẵn nhưng không nằm trong danh mục được gia cố, nâng cấp: Ngày 27/9/2024, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc ban hành Quyết định số 337/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung – Ngọc Liên – Ngọc Sơn – Ngọc Trung – Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. Trong đó có nội dung thanh lý và thiết kế mới một số công thoát nước ngang đường theo đề nghị tại Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 17/5/2024 của UBND xã Ngọc Liên về việc đề nghị kiểm tra, bổ sung điều chỉnh một số hạng mục công qua đường và mương xây tuyến đường trung hạn từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

*** Kiến nghị số 22 (xã Ngọc Liên):** Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường từ trường THCS Ngọc Liên đi Đồng Thịnh; Tuyến đường từ Thôn 3, xã Ngọc Liên đi khu Phố Cao Thượng, Thị trấn Ngọc Lặc.

Giải quyết:

- Tuyến đường từ trường THCS Ngọc Liên đi Đồng Thịnh thuộc dự án Nâng cấp đường giao thông từ xã Ngọc Liên đi đường tỉnh 518D kết nối với làng Đồi Đỏ, làng Lim xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Hiện tại, dự án đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND huyện; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khởi công trong quý II/2025, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

- Tuyến đường từ thôn 3, xã Ngọc Liên đi khu phố Cao Thượng, thị trấn Ngọc Lặc là tuyến đường giao thông số 2 thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ - Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc (AFD). Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc mới khởi công trong tháng 7/2024.

*** Kiến nghị số 23 (xã Ngọc Trung):** Đề nghị huyện quan tâm xây dựng trạm y tế xã để đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn về Y tế.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ngọc Trung là rất cần thiết, để nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho người dân, hoàn thiện cơ sở vật chất hướng tới đạt chuẩn về y tế theo tiêu chuẩn mới. UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn lực, chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư; UBND huyện tiếp tục đấu mối với các cấp để xin hỗ trợ kinh phí đầu tư. Trước mắt, đề nghị UBND xã huy động và lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa, cải tạo bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ việc khám chữa bệnh.

*** Kiến nghị số 24 (xã Ngọc Liên):** Hiện nay tại thôn 8, xã Ngọc Liên có Hồ Vó Mái là nguồn nước sinh thủy tự nhiên có thể đảm bảo cung cấp số lượng lớn nước sạch cho người dân trong xã Ngọc Liên và các xã lân cận sử dụng. Đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng nhà máy cấp nước sạch tập trung ở xã Ngọc Liên để Nhân dân được sử dụng nước sạch đảm bảo vệ sinh.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ngọc Liên là rất cần thiết, nhằm cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho Nhân dân thôn 8 nói riêng và các khu vực lân cận nói chung, bảo vệ sức khỏe người dân và tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn. UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri. Hiện nay, huyện Ngọc Lặc đang triển khai thi công xây dựng Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc (dự án AFD), trong đó Hạng mục nâng cấp Nhà máy nước tại thị trấn Ngọc Lặc đạt công suất 8000m³/ngày/đêm, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt tập trung cho người dân thị trấn Ngọc Lặc và khu vực phụ cận. Trong đó, Dự án đã đầu tư hệ thống đường ống phân phối và đường ống dịch vụ cung cấp nước sạch cho Nhân dân thuộc bàn xã Ngọc Liên (gồm cả khu vực thôn 8). Vì vậy, khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đề nghị Nhân dân khu vực thôn 8, xã Ngọc Liên phối hợp với đơn vị quản lý vận hành Nhà máy nước để được sử dụng nguồn nước bảo đảm an toàn.

*** Các kiến nghị số 25; 35 cụ thể:**

- **Kiến nghị số 25 (xã Đông Thịnh):** Hiện nay tuyến đường 518D đoạn đi qua xã Đông Thịnh, nhưng tiến độ thi công chậm, đường xuống cấp nặng nề giao thông phương tiện đi lại khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc có phương án khắc phục tu sửa tạm thời để Nhân dân đi lại thuận lợi hơn.

- **Kiến nghị số 35 (xã Cao Thịnh):** Hiện nay trên địa bàn xã Cao Thịnh có tuyến đường tỉnh lộ 518D chạy qua địa bàn xã và được nhà nước đầu tư xây dựng. Tuy nhiên trong khi thi công công trình đã làm ảnh hưởng đến nương thoát nước dọc hai bên đường làm ngập úng vào mùa mưa, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân sống dọc hai bên đường. Đề nghị cấp các có thẩm quyền đầu tư kinh phí xây dựng nương thoát nước dọc hai bên đường tránh tình trạng ngập úng cho Nhân dân.

Giải quyết: Tuyến đường tỉnh lộ 518D đang được sửa chữa thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định. Hiện tại, dự án đang được triển khai thực hiện đạt khoảng 60% khối lượng; tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công xây dựng dự án, phát sinh một số hạng mục kỹ thuật làm tăng giá trị dự toán chi phí xây lắp công trình (trong đó có các nội dung như kiến nghị). Từ thực tế nêu trên, UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh và tỉnh đã có Văn bản số 12031/UBND-CN ngày 19/8/2024 về việc điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường từ xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đi thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định. Hiện nay, đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án.

Ban QLDA ĐTXD huyện đã đề nghị đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị khơi thông rãnh thoát nước, bù phụ các vị trí sình lún mặt đường hư hỏng, tháo nước đọng trên mặt đường khi có mưa lũ để đảm bảo nhu cầu đi lại thuận lợi cho Nhân dân.

** Kiến nghị số 26 (xã Nguyệt Án):* Tuyến đường giao thông nông thôn 3 từ xã Kiên Thọ đi xã Nguyệt Án, đi xã Vân Am vào các đợt mưa lớn, đất ở trên đồi dọc tuyến đường thôn Môn Tía, Làng Pheo làm hư hỏng nặng kết cấu nền, mặt đường, một số vị trí gây ách tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn giao thông. UBND xã đã khắc phục bằng cách cho máy xúc khơi thông đường tạm cho Nhân dân đi lại. Tuy nhiên do mưa lớn mặt đường bị hư hỏng nặng tạo thành nhiều ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp, sửa chữa.

Giải quyết: Tiếp thu Ý kiến, kiến nghị của cư tri và Nhân dân xã Nguyệt Án. HĐND huyện đã quyết nghị chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông từ đường HCM xã Kiên Thọ đi dự án Xuân Thiện xã Nguyệt Án (tuyến số 1) tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 (đã bao gồm đoạn từ ngã ba đường HCM rẽ vào đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai đến ngã ba trạm điện thôn Mót, xã Nguyệt Án); dự án Nâng cấp cải tạo đường giao thông từ xã Kiên Thọ đi thôn Môn Tía, xã Nguyệt Án, kết nối xã Phùng Giáo tại Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 22/8/2024 (đã bao gồm đoạn từ Trạm điện thôn Mót, xã Nguyệt Án đi làng Bứa, xã Phùng Giáo).

** Kiến nghị số 28 (xã Phùng Minh):* Cư tri kiến nghị UBND huyện Ngọc Lặc quan tâm hỗ trợ kinh phí hạ thấp ta li dọc thôn Chu, thuộc tuyến đường xã từ thôn Chu đi trung tâm UBND xã. Vào mùa mưa, bị sạt lở, gây nguy hiểm đến việc tham gia giao thông của người dân.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phùng Minh là rất cần thiết, để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong mùa mưa lũ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, ổn định đời sống Nhân dân; UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn lực, chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư; UBND huyện tiếp tục đấu nối với các cấp để xin hỗ trợ kinh phí đầu tư. Trước mắt, đề nghị UBND xã huy động và lồng ghép các nguồn vốn để khắc phục các điểm bị sạt lở, nạo vét rãnh thoát nước và các công trình bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, cấm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực sạt lở cảnh báo đến người dân để bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt chú ý an toàn trong mùa mưa lũ.

** Kiến nghị số 29 (xã Phùng Minh): Cử tri kiến nghị UBND huyện quan tâm tu sửa dãy nhà 02 tầng 6 phòng học của trường Tiểu học và THCS Phùng Minh và dãy nhà 04 phòng học dãy nhà cấp 4 trường Mầm Non, xã Phùng Minh đã được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng từ năm 2004 đến nay các hạng mục công trình như hệ thống điện, cửa, nền gạch, tường đã hư hỏng, bong tróc không đảm bảo theo tiêu chí đạt chuẩn, đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ vốn để xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.*

Giải quyết: Năm 2022 huyện đã đầu tư xây dựng cho trường TH&THCS Phùng Minh dãy nhà phòng học 3 tầng 9 phòng; trường Mầm non Phùng Minh 04 phòng học, 01 Nhà Hiệu bộ, 01 bếp ăn 1 chiều và 75m tường rào. Hiện nay huyện chưa bố trí được nguồn kinh phí để tu sửa, UBND huyện sẽ đầu tư tu sửa khi bố trí được nguồn vốn. Đề nghị xã Phùng Minh nếu bố trí được nguồn vốn từ ngân sách xã hoặc các nguồn thu hợp pháp khác thì báo cáo UBND huyện xin chủ trương tu sửa theo quy định.

** Kiến nghị số 30 (xã Phùng Giáo): Cử tri đề nghị UBND, cơ quan chức năng huyện quan tâm hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng, tu sửa công trình trường, lớp học của trường THCS xã Phùng Giáo để thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm 2024.*

Giải quyết: Năm 2022 huyện đã đầu tư xây dựng cho trường THCS Phùng Giáo 01 dãy nhà phòng học bộ môn 2 tầng 4 Phòng; 01 Nhà Hiệu bộ; Cải tạo khuôn viên nhà trường. Hiện nay huyện chưa bố trí được nguồn kinh phí để tu sửa dãy nhà lớp học, UBND huyện sẽ đầu tư tu sửa khi bố trí được nguồn vốn. Đề nghị xã Phùng Giáo nếu bố trí được nguồn vốn từ ngân sách xã hoặc các nguồn thu hợp pháp khác thì báo cáo UBND huyện xin chủ trương tu sửa theo quy định.

** Kiến nghị số 31 (xã Thúy Sơn): Cử tri đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Tiểu học Thúy Sơn 1 do cơ sở vật chất xuống cấp, gây nhiều khó khăn cho việc dạy, học và xét công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2.*

Giải quyết: Năm 2022 trường Tiểu học Thuý Sơn 1 được huyện đầu tư xây dựng cho 01 dãy nhà phòng học 2 tầng 4 phòng. Hiện nay UBND huyện đang xúc tiến bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cho các trường học trên địa bàn xã Thuý Sơn.

***Các kiến nghị số 33; 38 cụ thể:**

- **Kiến nghị số 33 (xã Thuý Sơn):** Cử tri đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng cầu ở thôn Thanh Bình (thôn Thanh Sơn cũ). Cầu này đã bị gãy cách đây 10 năm, xe trọng tải lớn không thể đi qua được, nguy cơ mất an toàn về mùa mưa lũ. Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng để bà con Nhân dân lưu thông hàng hóa và đi lại được thuận tiện hơn.

- **Kiến nghị số 38 (xã Thạch Lập):** Cử tri đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng cầu tràn sang khu dân cư Đổng Năng, xã Thạch Lập.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã: Thuý Sơn, Thạch Lập đầu tư xây dựng cầu và tràn giao thông là rất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu hàng hoá, phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần bảo đảm trật tự ATGT cho người dân; UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn lực, chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư; UBND huyện tiếp tục đấu mối với các cấp để xin hỗ trợ kinh phí đầu tư. Trước mắt, đề nghị UBND các xã cắm biển cảnh báo, biển chỉ dẫn cho người và phương tiện lưu thông an toàn; để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ yêu cầu các xã tổ chức phân luồng giao thông, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu, tràn khi nước lũ dâng cao.

* **Kiến nghị số 36 (xã Phùng Minh):** Cử tri kiến nghị UBND huyện quan tâm làm mới tuyến mương, rãnh thoát nước tiếp giáp nhánh C2 kênh Bắc Cửa Đạt (từ nhà ông Châu đến nhà bà Cúc khoảng 450m) hiện nay không có mương nên nước đang chảy theo rãnh đường giao thông. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm mới để không gây ảnh hưởng đến đường giao thông của thôn.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phùng Minh là rất thiết thực, để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm trật tự ATGT cho người dân; UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn lực, chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư; UBND huyện tiếp tục đấu mối với các cấp để xin hỗ trợ kinh phí đầu tư. Trước mắt, đề nghị UBND xã huy động và lồng ghép các nguồn vốn để khơi thông cống rãnh, gia cố taluy đường, rãnh thoát nước dọc... để bảo đảm tươi tiêu và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

*** Kiến nghị số 37 (xã Ngọc Sơn):** Trong thời gian qua có một doanh nghiệp khai thác, chở đất, đá chạy qua thị trấn Ngọc Lặc, Ngọc Sơn, Ngọc Trung, nhiều loại xe có trọng tải lớn vận chuyển đất làm hư hỏng tuyến đường (ATK) hiện nay xuất hiện nhiều ở gà, ổ voi, Nhân dân đi lại gặp khó khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp tu sửa để Nhân dân đi lại được thuận tiện.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ngọc Sơn về cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự ATGT; UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, hiện nay do khó khăn về nguồn lực, chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư; UBND huyện tiếp tục đấu mối với các cấp để xin hỗ trợ kinh phí đầu tư. Trước mắt, đề nghị UBND các xã huy động và lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng nền, mặt đường, bảo đảm Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn; Về nội dung nhiều loại xe có trọng tải lớn vận chuyển đất làm hư hỏng tuyến đường, đề nghị UBND xã và chỉ đạo Công an xã kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và báo cáo Công an huyện để xử lý nếu vượt thẩm quyền.

4. Về công tác quản lý và sử dụng điện

*** Kiến nghị số 39 (xã Minh Tiến):** Cử tri đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc quan tâm có ý kiến chỉ đạo các phòng ban liên quan và chi nhánh điện lực Ngọc Lặc cải tạo, tu sửa, nâng cấp đường dây trần đi qua khu vực dân cư thôn thôn Hương Tiến (thôn Đồng Tiến cũ), đề nghị thay bằng dây bọc mới đảm bảo an toàn. Do hiện nay thôn Hương Tiến, thôn Thanh Sơn, hệ thống đường dây điện đi qua các bụi tre mọc đan kín dây điện không đảm bảo an toàn. Đề nghị ngành điện lực sớm phối hợp với các thôn phát quang để đảm bảo an toàn.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Tiến là rất cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình sử dụng mạng lưới điện tại địa phương; UBND ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới chỉ đạo Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh phối hợp với UBND xã thực hiện:

- Về việc thay dây trần bằng dây bọc: Điện lực sẽ khảo sát và có kế hoạch thay dây bọc trong năm 2025.

- Về hành lang lưới điện: Điện lực đã phối hợp với các thôn thực hiện thường xuyên công tác phát dọn hành lang.

*** Kiến nghị số 40 (xã Minh Tiến):** Cử tri kiến nghị chi nhánh điện lực Ngọc Lặc - Lang Chánh tạo điều kiện cho các thôn được hợp đồng lắp đặt công tơ riêng để làm đường điện chiếu sáng công cộng ở các tuyến đường nội thôn.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Tiến là rất cần thiết, nhằm chủ động cho việc vận hành, quản lý hệ thống điện chiếu sáng trong khu

dân cư; UBND ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tiếp theo đề nghị UBND xã phối hợp với Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh thực hiện:

- Đề nghị các thôn có nhu cầu lắp đặt công tơ chiếu sáng công cộng, liên hệ với Phòng giao dịch Khách hàng của Điện lực để được hướng dẫn.

- Việc lắp công tơ chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng công cộng không đi chung với đường dây điện của các hộ dân và để bảo đảm an toàn cho người dân.

***Các kiến nghị số 41; 42 cụ thể:**

- **Kiến nghị số 41 (xã Quang Trung):** Hiện nay đường dây dẫn của trạm Viettel không sử dụng nữa, dây xà xuống gây mất an toàn và khó khăn cho Nhân dân khi tham gia giao thông. Đề nghị trạm viettel tháo dây dẫn khi trạm không còn sử dụng nữa.

- **Kiến nghị số 42 (xã Minh Sơn):** Cử tri phản ánh: hiện nay dây cáp viễn thông của Vina Phone và Viettel qua địa bàn xã Minh Sơn, đặc biệt là khu vực thôn Minh Châu 1, Minh Châu 2 chằng chịt, trùng rườ, vướng cây xanh, dùng chung cột với điện của HTX Điện năng Minh Ngọc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông, có dây xà xuống đường, mái nhà, ruộng, vườn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, an toàn của người dân đồng thời gây mất mỹ quan trên địa bàn. Cử tri kiến nghị UBND Huyện Ngọc Lặc phối hợp với các đơn vị viễn thông (Vina Phone, Viettel) có biện pháp thu gọn các loại dây cáp hoặc ngầm hoá các loại dây điện, cáp viễn thông để bảo đảm mỹ quan, an toàn cho người dân.

Giải quyết: Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã Quang Trung, Minh Sơn. Ngày 07/8/2024, UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc chỉnh trang, sắp xếp hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông gây mất an toàn trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, đồng thời tổ chức hội nghị với UBND các xã, thị trấn; Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh; VNPT Ngọc Lặc, Viettel Ngọc Lặc triển khai kế hoạch vào ngày 08/8/2024; ban hành văn bản đôn đốc triển khai kế hoạch tại Công văn số 2663/UBND-KTHT ngày 10/9/2024; số 3248/UBND-KTHT ngày 24/10/2024, trong đó giao UBND các xã, thị trấn, các đơn vị viễn thông tổ chức chỉnh trang, sắp xếp hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông bảo đảm an toàn, mỹ quan, đúng các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật góp phần thực hiện tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh báo cáo kết quả triển khai công tác chỉnh trang, sắp xếp hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông trên địa bàn quản lý (như các nội dung của cử tri) trước ngày 10/11/2024. Yêu cầu UBND các xã phối hợp với các đơn vị để thực hiện.

***Các kiến nghị số 43; 44 cụ thể:**

- **Kiến nghị số 43 (xã Cao Ngọc):** Mặc dù đã được cơ quan điện lực Ngọc Lặc quan tâm trả lời tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước tuy nhiên hiện nay vấn đề điện yếu, cột điện xa nhà dân vẫn chưa được cải thiện nhiều, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân các Thôn Xam và Thôn Vìn Cạn. Cử tri mong muốn UBND huyện phối hợp Điện lực Ngọc Lặc sớm đầu tư trồng thêm cột đường điện 0,4KV đi vào các khu dân cư để khắc phục tình trạng hao tải và điện yếu.

- **Kiến nghị số 44 (xã Ngọc Sơn):** Hiện nay cột 0,4 cách xa nhà ở một số cụm dân cư, hộ tự kéo điện, đường dây dài, cột tạm, đã xảy ra chập cháy điện năm 2023. Đề nghị Điện lực Ngọc Lặc nâng cấp và đầu tư thêm cột 0,4 đến các hộ dân trong thôn Hoàn Sơn nói riêng và toàn xã Ngọc Sơn.

Giải quyết: Tiếp thu Ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân các xã Ngọc Sơn, Cao Ngọc. Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh trả lời như sau:

- Đối với các hộ ở xa đường điện 0,4kV dây sau công tơ dài, cột đỡ dây sau công tơ do các hộ tự kéo, trách nhiệm quản lý dây sau công tơ và cột đỡ dây sau công tơ là của các hộ sử dụng điện.

- Do nhu cầu cần đầu tư trên địa bàn huyện rất lớn nên Ngành điện sẽ từng bước đầu tư kéo dài lưới 0,4kV đến các khu dân cư ở xa, khi có nguồn vốn đầu tư.

*** Kiến nghị số 45 (xã Quang Trung):** Cử tri đề nghị UBND huyện, Điện lực Ngọc Lặc - Lang Chánh quan tâm nâng cấp đường điện một số tuyến sau:

- Đề nghị khảo sát thay dây điện trần bằng dây bọc tại cột số 2.3 (Quang Trung 3, tuyến cụm 1+2 thôn Lưu Phúc đi Quang Sơn).

- Đề nghị hạ thêm 01 trạm biến áp tại thôn Lưu Phúc cụ thể là tại cụm dân cư số 3 và số 7 hiện nay điện quá yếu ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt và Nhân dân.

- Tại thôn Quang Thủy đường dây thấp sáng cụm số 4 từ cột 1.9 đi qua cánh đồng, đường dây xà thấp, có nơi cách mặt đất khoảng 1m, không đảm bảo an toàn cho người dân. Đề nghị Điện Lực quan tâm nâng cao đường dây điện để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Giải quyết: Tiếp thu Ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân xã Quang Trung. UBND huyện phối hợp với Điện lực đã đầu tư xây dựng 01 TBA và cải tạo lưới 0,4kV, đang triển khai, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2024.

*** Kiến nghị số 46 (xã Thạch Lập):** Cử tri đề nghị điện lực Ngọc Lặc có kế hoạch nâng cấp đường dây ở thôn Lập Thắng; thôn Lương Thiện, xã Thạch Lập đã xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho người dân.

Giải quyết: Tiếp thu Ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân xã Thạch Lập. UBND huyện đã chỉ đạo HTX dịch vụ điện năng Hùng Sơn, có kế hoạch nâng cấp đường dây đối với thôn Lương Thiện trước tháng 30/12/2024.

UBND huyện phối hợp với Điện lực đã đầu tư xây dựng 01 TBA và cải tạo lưới 0,4kV thôn Lập Thắng, đang triển khai, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2024.

*** Kiến nghị số 47 (xã Vân Am):** Cử tri đề nghị UBND huyện có ý kiến với ngành điện lực đầu tư xây dựng thêm 01 trạm hạ áp để phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho Nhân dân tại thôn Tráng, xã Vân Am do hiện nay các hộ trong thôn cách trạm biến áp số 01 khoảng 3km.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vân Am là rất cần thiết, để ổn định lưới điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của người dân thôn Tráng. UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới huyện sẽ phối hợp với Điện lực khu vực Ngọc Lặc – Lang Chánh đăng ký đầu tư xây dựng trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện, nâng cao công suất hoạt động của lưới điện tại khu vực.

5. Về môi trường

*** Kiến nghị số 48 (xã Minh Tiến):** Đề nghị UBND huyện quan tâm, phối hợp với Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa I thực hiện tốt công tác môi trường. Hiện nay mùi hôi thối ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân khu vực 03 thôn: Minh Thành, Tiến Sơn và Thành Phong.

Giải quyết: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan, kiểm tra xác minh việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường (khí thải, nước thải, chất thải rắn) của Công ty Xuân Thiện Thanh Hóa I, báo cáo UBND huyện tình hình kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

*** Kiến nghị số 49 (xã Phùng Minh):** Theo giấy phép khai thác khoáng sản số 230/GP-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ khai thác cát trên địa bàn dòng sông Âm, đoạn qua xã Phùng Minh (gồm 02 điểm mỏ ở tại thôn Cốc, xã Phùng Minh). Nhưng đến nay các điểm mỏ đã mất mốc giới gây khó khăn trong việc quản lý, giám sát của Nhân dân và UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - Môi trường trên địa bàn. Cử tri đề nghị với UBND huyện kiểm tra cắm lại mốc giới để đảm bảo việc quản lý khai thác tại địa phương.

Giải quyết: Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngọc Lặc, UBND xã kiểm tra thực địa xác định lại mốc giới. Đề nghị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Sơn Vũ khôi phục cắm lại mốc giới khai thác và báo cáo UBND huyện, các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

** **Kiến nghị số 50 (thị trấn Ngọc Lặc):** Tại khu phố Trần Phú, thị trấn Ngọc Lặc có một số cây Lát cổ thụ do huyện quản lý, hiện nay có 01 cây bị cưa rễ và bỏ các chất lạ ở dưới gốc cây làm ảnh hưởng đến sự sống của cây, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân. Đề nghị UBND huyện xem xét có phương án giải quyết.*

Giải quyết: Đối với một số cây Lát – khu Phố Trần Phú, thị trấn Ngọc Lặc, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND thị trấn Ngọc Lặc, Công an thị trấn Ngọc Lặc và Khu phố Trần Phú tiến hành kiểm tra và đã có báo cáo số 66/BC-CATT ngày 12/8/2024 của Công an thị trấn về báo cáo nghi chất bột màu trắng đổ vào gốc Lát; báo cáo số 269/BC-UBND ngày 07/8/2024 của UBND thị trấn Ngọc Lặc tổ chức họp Cụm dân cư số 3, Khu phố Trần Phú về cây Lát bị chết và báo cáo số 35/BC-NN&PTNT ngày 08/7/2024 của phòng Nông nghiệp và PTNT về việc kiểm tra cây Lát và cây xanh bóng mát có nguy cơ đổ gãy ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc. Sau khi kiểm tra, đánh giá hiện trạng các cây Lát thuộc khu phố Trần Phú của đoàn công tác và báo cáo đề xuất, UBND huyện đã giao cho UBND thị trấn Ngọc Lặc thực hiện tổ chức thanh lý 01 cây Lát theo công văn số 2804/UBND-TCKH ngày 20/9/2024, hiện nay cây Lát bị chết đã được thanh lý theo quy định. Đối với các cây Lát còn lại hiện nay đang sinh trưởng phát triển tốt đủ điều kiện để lấy giống, giao cho UBND thị trấn Ngọc Lặc cùng với khu phố Trần Phú thực hiện bảo vệ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây, đồng thời tham mưu đề xuất định kỳ cắt tỉa những cành cây nguy cơ mất an toàn trưởng và trong mùa mưa bão hằng năm để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

** **Kiến nghị số 51 (xã Nguyệt Án):** Hiện nay trên địa bàn xã có nhiều vị trí được UBND tỉnh chấp thuận cho khai thác đất với hình thức tận thu, nhưng trong quá trình khai thác các xe chở đất quá quá tải, làm hư hỏng đường, bụi bẩn ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến các hộ sinh sống dọc các tuyến đường. Đề nghị UBND huyện quan tâm, phối hợp với quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời tình trạng trên.*

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cư tri xã Nguyệt Án là rất thiết thực, nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, tránh bụi

bản cho các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường giao thông (đường tỉnh 506E). UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri, trước mắt đề nghị UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an xã kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các loại xe ô tô chở đất không che chắn thùng xe, xe quá khổ; đề nghị Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý nghiêm đối với các loại xe ô tô chở đất không che chắn thùng xe, xe quá khổ, quá tải theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1923/UBND-KTHT ngày 08/7/2024 của UBND huyện về việc kiểm tra, xử lý xe quá tải hoạt động gây hư hỏng nền mặt đường của tuyến ĐT.506E (Xuân Thiên – Ngọc Phụng) và theo quy định của pháp luật.

II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Về y tế, khám chữa bệnh

** Kiến nghị số 52 (xã Ngọc Liên): Hiện nay Nhân dân sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh tại các Trung tâm khám chữa bệnh và bệnh viện. Tuy nhiên, trong việc thanh toán viện phí, nhiều trường hợp người dân không biết các khoản Bảo hiểm y tế chi trả và các khoản người tham gia bảo hiểm phải trả. Đề nghị Trung tâm y tế, Bệnh viện, Trạm y tế công khai lệ phí các danh mục khám chữa bệnh mà thẻ BHYT chi trả để Nhân dân và người dùng thẻ BHYT nắm được và sử dụng.*

Giải quyết: Theo Luật Bảo hiểm y tế quy định: Chi phí khám, chữa bệnh là tổng chi phí thực hiện các dịch vụ y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật y tế và chi phí thuốc, vật tư y tế tiêu hao trong quá trình khám chữa bệnh:

- Hiện tại chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Phòng khám đa khoa của Trung tâm y tế và 21 Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện như sau : Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT đối với tất cả các trường hợp có chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (dưới 350.999 đồng), nếu trên 15% mức lương cơ sở thì người tham gia Bảo hiểm cùng chi trả theo quy định trong mã thẻ BHYT của người tham gia BHYT.

- Đối với các trường hợp người dân không tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại BVĐK KV Ngọc Lặc, Phòng khám đa khoa của Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc và 21 Trạm y tế xã, thị trấn thì chi trả các chi phí khám chữa bệnh theo Nghị quyết 26/2024/ NQ- HĐND ngày 31/5/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. Bảng giá dịch vụ Khám, chữa bệnh theo Nghị quyết số 26/2024 được công khai tại Khoa khám bệnh, các phòng thu viện phí của Bệnh viện ĐKKV Ngọc Lặc, Phòng khám đa khoa của TTYT và các Trạm y tế để người dân được biết.

2. Về văn hóa

** Kiến nghị số 53 (xã Quang Trung): Theo Công văn số 1066/UBND-VHTT, ngày 05/5/2023 của UBND huyện về trình tự thủ tục đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích nằm trong danh mục Kế hoạch 201/KH-UBND, ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh. Tuy nhiên đến nay việc tu sửa, nâng cấp đền thờ Lê Hắc Y (Đền Chẹ) và đền Gióng (Đền Giếng) vẫn chưa được xây dựng, sửa chữa. Cử tri đề nghị cấp trên sớm triển khai việc tu sửa, nâng cấp hiện nay Đền đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, không an toàn cho Nhân dân đến dâng hương ngày lễ tết.*

Giải quyết: Di tích lịch sử - văn hóa Đền Chẹ (hay còn gọi là Đền thờ Lê Hắc Y), làng Quang Vinh được tôn tạo, phục hồi vào năm 1994; Di tích lịch sử - văn hóa Đền Riếng, làng Quang Sơn được tôn tạo, phục hồi vào năm 1999 bằng nguồn vốn của Nhân dân đóng góp. Qua nhiều năm, hiện nay 02 di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, cần phải trùng tu, tôn tạo, phục hồi.

Trước thực trạng trên, UBND huyện đã có ý kiến đề xuất và 02 di tích này đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Theo Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh nêu rõ: Định mức hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư, trong đó: không quá 1.000 triệu đồng đối với di tích cấp tỉnh”, còn lại là nguồn kinh phí tại địa phương, xã hội hóa và nguồn huy động hợp pháp khác. Vì vậy, nguồn kinh phí đối ứng tại địa phương là rất lớn.

Với điều kiện thực tế và thực trạng của 02 di tích lịch sử cấp tỉnh trên địa bàn xã Quang Trung, để có cơ sở thực hiện các bước trình tự thủ tục hồ sơ theo quy định, đề nghị UBND xã Quang Trung có cam kết huy động các nguồn vốn đối ứng trước khi trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư, và triển khai phương án kêu gọi kinh phí xã hội hoá, các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư tu bổ, phục hồi di tích trong năm 2025.

3. Về giáo dục

** Các kiến nghị số 54; 55 cụ thể:*

- Kiến nghị số 54 (xã Lộc Thịnh): Cử tri phản ánh năm học 2023-2024 con em địa phương đi học tại trường TH&THCS xã Lộc Thịnh, lịch học không ổn định, có lúc dồn hơn 70 học sinh vào 01 lớp học và tình trạng giáo viên đứng lớp thay đổi liên tục, thậm chí giáo viên dạy nhạc đứng lớp, nên chất lượng và kết quả học tập của học sinh không đảm bảo. Phụ huynh đã có ý kiến gửi tới nhà trường thì được trả lời là "do thiếu giáo viên nên chỉ cố gắng để học sinh được đi học, đang xin huyện và chờ huyện điều thêm giáo viên về" nhưng đến cuối

năm học vẫn chưa khắc phục tình trạng trên. Từ những bất cập trên cử tri đề nghị UBND huyện và các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết việc thiếu giáo viên tại trường TH&THCS xã Lộc Thịnh, năm học 2024 - 2025 không để xảy ra tình trạng dồn lớp học và giáo viên đứng lớp không đúng chuyên môn như trên, ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của con em địa phương.

- Kiến nghị số 55 (xã Thuý Sơn): *Hiện nay 2 trường Tiểu học trên địa bàn xã Thuý Sơn còn thiếu giáo viên, tình trạng phải dồn học sinh, quá tải sĩ số lớp học ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Cử tri đề nghị UBND có kế hoạch tuyển dụng giáo viên để đảm bảo biên chế theo quy định.*

Giải quyết: Tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, bậc học là tình trạng chung trong toàn huyện và trong toàn tỉnh. Hiện nay UBND huyện đã phân công giáo viên dạy liên trường, giáo viên biệt phái đến hết năm học 2024 – 2025, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy trong năm học 2024 – 2025.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, UBND huyện đang thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên năm 2024. Tuyển dụng xong, huyện sẽ phân bổ về các trường đang thiếu. Sau khi tuyển dụng giáo viên xong, nếu vẫn còn thiếu, UBND huyện sẽ thực hiện hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 của Chính phủ để bổ sung cho các nhà trường.

4. Về vấn đề chính sách, an sinh xã hội

*** Kiến nghị số 56 (xã Cao Thịnh):** *Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tại Công văn số 45/CV-UBND, ngày 06/7/2017 của UBND xã Cao Thịnh đã lập danh sách các đối tượng dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế để hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ tổng số hồ sơ là 187 hồ sơ, trong đó hồ sơ hợp lệ 184 hồ sơ, hồ sơ đã được nhận chế độ 165 hồ sơ, còn lại 19 đối tượng chưa được nhận chế độ. Đề nghị UBND quan tâm chỉ đạo để các đối tượng trên được hưởng chế độ chính sách kịp thời.*

Giải quyết: Tháng 9 năm 2023, UBND xã Cao Thịnh đã có văn bản đề nghị Ban CHQS huyện giải quyết các trường hợp nêu trên. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tiến hành kiểm tra hồ sơ lưu và phối hợp với Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, kết quả như sau:

- Trong số 19 trường hợp mà xã Cao Thịnh kiến nghị đã có 02 trường hợp đã nhận chế độ trợ cấp một lần gồm: (1) Ông Lê Trung Minh, sinh năm 1924, đã có quyết định hưởng chế độ năm 2019, người nhận hưởng chế độ là Lê Trung Thắng sinh năm 1975; (2) Bà Lê Thị Hiệp, sinh 1925 đã có quyết định và nhận hưởng chế độ năm 2020; còn 17 trường hợp trong danh sách nhưng xã chưa nộp hồ sơ về Ban Chỉ huy quân sự huyện, do vậy Ban Chỉ huy quân sự huyện chưa có hồ sơ báo cáo lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để xem xét, giải quyết chế độ.

- Đề nghị UBND xã Cao Thịnh tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn (Xã đội trưởng) tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nộp về Ban Chỉ huy quân sự huyện theo quy định.

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

* **Kiến nghị số 57 (xã Cao Thịnh):** *Cử tri đề nghị cơ quan cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ lắp đặt hệ thống nước sạch đối với làng về đích nông thôn mới kiểu mẫu.*

Giải quyết: Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2021-2025, yêu cầu tiêu chí quy định tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đối với thôn kiểu mẫu 45%, xã NTM nâng cao 55%, huyện NTM 18% và huyện NTM nâng cao 28%. Để đảm bảo cung cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt tiêu chí huyện NTM, hiện nay trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có 2 nhà máy cấp nước sạch (gồm: nhà máy cấp nước sạch Thị trấn Ngọc Lặc- của công ty CP cấp nước Thanh Hoá cấp cho người dân thị trấn Ngọc Lặc và các xã lân cận Minh Sơn, Thuý Sơn, Ngọc Liên, hiện nay dự án chỉnh trang đô thị Ngọc Lặc đang thực hiện nâng cấp công suất nhà máy để cấp mở rộng cho thị trấn và các xã Quang Trung, Ngọc Liên; kết hợp công ty cổ phần cấp nước Thanh Hoá cùng với huyện Ngọc Lặc và xã Lam Sơn, Minh Sơn, Minh Tiến đầu tư gần 30 tỷ để cấp nước cho gần 1.600 hộ dân thuộc 3 xã. Nhà máy nước Nguyệt Án – của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn hiện nay đang cấp nước cho người dân xã Nguyệt Án, Phùng Minh, Phùng Giáo gần 1.000 hộ dân). Riêng đối với khu vực xã Cao Thịnh, Ngọc Trung và Lộc Thịnh hiện nay chưa có nhà máy nước sạch tập trung để cung cấp nước cho người dân sử dụng, trong khi việc đầu nối mở rộng đường ống cấp nước từ nhà máy nước thị trấn Ngọc Lặc xa, địa hình đồi núi không khả thi; nếu đầu tư một nhà máy cấp nước sạch khoảng 20-30 tỷ đồng cung cấp cho 3 xã, trong khi nguồn thu tại địa bàn ít khó khả thi. Trước mắt để duy trì tiêu chí thôn NTM, xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn Cao Thắng nói riêng và xã Cao Thịnh nói chung đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn các thôn thực hiện duy trì nâng cao

chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí thôn NTM, NTM kiểu mẫu, xã NTM, NTM nâng cao, riêng chỉ tiêu nước sạch tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân sử dụng máy lọc nước cá nhân để đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân; trong thời gian tới trên cơ sở các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình MTQG huyện phối hợp với huyện Cẩm Thủy và xem xét đề xuất bố trí nguồn vốn hỗ trợ mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước sạch tập trung từ nhà máy nước sạch của Cẩm Thủy về cho thôn Cao Thắng và các thôn thuộc địa bàn xã Cao Thịnh nếu đủ điều kiện.

*** Kiến nghị số 58 (xã Ngọc Liên):** Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng tuyến đường Trung hạn từ xã Quang Trung đi xã Ngọc Liên. Hiện nay các hộ đã ký nhận giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kinh phí về cây cối, hoa màu và vật kiến trúc trên đất khi làm đường đi qua, nhưng các hộ dân vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ đền bù theo quy định.

Giải quyết: Hội đồng GPMB đã phối hợp với Ban QLDA ĐTXD huyện tổ chức chi trả cho tất cả các hộ bị ảnh hưởng của xã Ngọc Liên. Hiện còn 01 hộ ông Trịnh Quang Ngọc chưa nhận tiền bồi thường, đề nghị UBND xã tiếp tục tuyên truyền vận động hộ nhận tiền theo quy định.

*** Kiến nghị số 59 (xã Đồng Thịnh):** Dự án trang trại lợn Newhope tại Làng Me nếu được xây dựng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn do gần khu dân cư. Cử tri đề nghị UBND Huyện quan tâm thay đổi dự án khác phù hợp hơn.

Giải quyết: Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 26/9/2019; đính chính tại Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 16/10/2019; điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/202, Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 và Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 30/10/2023.

Đến nay dự án đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 19/4/2024. Đề nghị UBND xã Đồng Thịnh thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc triển khai dự án của Công ty TNHH Dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo UBND huyện nếu phát hiện các hành vi vi phạm của Chủ đầu tư.

*** Kiến nghị số 60 (xã Quang Trung):** Cử tri đề nghị UBND huyện sớm hỗ trợ tiền cho các hộ bị ảnh hưởng công trình, kiến trúc khi làm đường tuyến Quang Trung đi Yên Lâm Yên Định, tuyến Quang Trung đi Thọ Lập, Thọ Xuân. Việc giải phóng mặt bằng đã xong, tuy nhiên đến nay Nhân dân chưa nhận được tiền hỗ trợ để làm lại các công trình phải tháo dỡ.

Giải quyết: UBND huyện đang chuẩn bị kinh phí để chi trả cho các hộ, kịp thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

*** Kiến nghị số 61 (xã Thuý Sơn):** Cử tri phản ánh cán bộ phòng một cửa lĩnh vực đất đai khi tiếp nhận hồ sơ chưa hướng dẫn đầy đủ cho bà con Nhân dân, có tình trạng yêu cầu Nhân dân phải đi lại nhiều lần để cung cấp hồ sơ gây lãng phí thời gian đi lại của bà con.

Giải quyết: Việc nộp hồ sơ trực tuyến gặp phải một số khó khăn do người dân chưa tiếp cận kịp thời và thay đổi thói quen kê khai các thông tin trên giấy sang kê khai trên các thiết bị điện tử, tạo lập tài khoản,... Viên chức của Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện phải hỗ trợ, hướng dẫn, scan, quét hồ sơ và tạo lập tài khoản để người dân nộp hồ sơ trực tuyến, dẫn đến mất rất nhiều thời gian, quá tải nếu số lượng hồ sơ tiếp nhận; Hệ thống Phần mềm còn bị lỗi, chậm, nghẽn; Ngoài ra, khi người dân thanh toán trên Cổng dịch vụ công thì phát sinh báo lỗi không thể thanh toán do tài khoản đích trên hệ thống không hoạt động hoặc đã thanh toán thành công nhưng trạng thái trên hệ thống vẫn báo chưa thanh toán. Dung lượng hồ sơ lớn dẫn đến phần mềm hệ thống dịch vụ công quá tải nên khi sao quét hồ sơ thực hiện dịch vụ công bị chậm, có trường hợp phải sao quét lại nhiều lần dẫn đến hồ sơ của người dân nộp bị chậm, mất thời gian.

Để khắc phục tình trạng trên, từ 1/1/2024, Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện đã phân công thêm 01 viên chức ra hướng dẫn Nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến. Hàng tuần tổ chức họp giao ban để nhắc nhở, hướng dẫn kịp thời đối với viên chức và người lao động khi giải quyết công việc được phân công. Nghiêm cấm việc đòi bồi trơn, vòi vĩnh để giải quyết hồ sơ, gây phiền hà cho Nhân dân; nghiêm cấm hành vi nhận làm tư vấn dịch vụ hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân tư vấn làm dịch vụ giải quyết hồ sơ dưới mọi hình thức dẫn đến tạo dư luận xấu. Cán bộ, viên chức, người lao động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm quy định pháp luật do mình tự ý gây ra. Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện đã cho 19/19 viên chức và người lao động ký cam kết thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC đúng thành phần theo quy định, không được yêu cầu bổ sung các giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ. Thời gian tới, Chi nhánh VP ĐKĐĐ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

*** Kiến nghị số 62 (thị trấn Ngọc Lặc):** Đề nghị UBND huyện đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư nghĩa trang Nhân dân của huyện tại vị trí đã quy hoạch; Trước mắt, đề nghị xem xét mở rộng nghĩa trang Nhân dân thị trấn tại khu phố Lê Đình Chinh để đáp ứng nhu cầu mai táng của Nhân dân.

Giải quyết: Ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Ngọc Lặc là thiết thực với nhu cầu mai táng trên địa bàn do hiện trạng nghĩa trang đã cơ bản lấp đầy. Tuy nhiên do phía Bắc khu đất giáp khu dân cư, phía Nam giáp nghĩa trang liệt sỹ huyện, phía Đông giáp đường Hồ Chí Minh, phía Tây giáp đồi cao và theo quy hoạch sử dụng đất huyện, quy hoạch chung đô thị phạm vi đất nghĩa trang đang được quy hoạch theo hiện trạng nên không thể mở rộng. UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri, nhưng do khó khăn về nguồn lực, ngân sách hạn hẹp nên trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện đầu tư nghĩa trang Nhân dân của huyện tại vị trí đã quy hoạch (tại xã Minh Sơn).

Trên đây là kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 19), HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện kính báo cáo Hội đồng Nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Lặc;
- Đại biểu HĐND huyện Khóa XX;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Toàn